

Tỏa sáng nhan sắc

Nha Trang

GIANG ĐÌNH



Danh hài Thúy Nga.



Người mẫu Bích Dự.

Tại cuộc thi Hoa hậu phụ nhân thế giới người Việt 2012 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và giải trí Long Beach (bang California, Mỹ), 2 thí sinh đến từ thành phố biển Nha Trang là Thúy Nga và Phùng Thị Bích Dự đã thực sự tỏa sáng và nhận được nhiều tình cảm quý mến của bà con kiều bào.

Hoa hậu phụ nhân thế giới người Việt 2012 là cuộc thi do Công ty Minh Chánh (Mỹ) tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 15-12-2012, quy tụ hàng chục thí sinh đến từ một số nước ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á; trong đó Việt Nam có 4 thí sinh dự thi.

■ Danh hài, người mẫu thi hoa hậu

Danh hài Thúy Nga đi thi hoa hậu, chuyện tưởng như đùa, nhưng lại là thật. Không những chỉ thi cho vui, chị còn âm luôn giải Á hậu 2 và Hoa hậu tài năng của cuộc thi. Khi biết thông tin này, không ít người tỏ ra bất ngờ. Bởi từ lâu, hình ảnh Thúy Nga đã gắn chặt với các nhận vật: cô gái bán khoai lang nướng, hay những nhân vật già nua, xấu xí. Ít ai nghĩ đến một ngày, danh hài với vóc người chỉ cao hơn 1m50 này tự tin sánh bước cùng các “chân dài” trong một cuộc thi sắc đẹp. Riêng với Thúy Nga, chị coi đây như là một sự trải nghiệm mới đây thú vị để bồi đắp thêm vốn sống của mình. “Được sự động viên của bạn bè và bản thân cũng muốn thử sức ở một lĩnh vực mới nên tôi quyết định tham dự cuộc thi. Tôi biết được những hạn chế về vóc dáng của mình so với những thí sinh khác, nhưng tôi tự tin vào khả năng của mình”, chị chia sẻ. Nhìn lại những đoạn clip hay những bức ảnh được đăng tải trên các tờ báo mạng, ghi lại nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi mới thấy được sự nghiêm túc trong quyết định của Thúy Nga. Kết quả mang lại đã không phụ công khổ luyện của chị.

Với người đẹp Phùng Thị Bích Dự, lâu nay công chúng phố biển vẫn biết tới chị trong vai trò của một người mẫu và bây giờ là một thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ người mẫu Làn Sóng Xanh (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh). Bà chủ của 2 cửa hàng thời trang cao cấp ở Nha Trang cũng từng đăng ký tham gia một số cuộc thi sắc đẹp trong nước, nhưng vì những lý do khách quan nên niềm vui vẫn chưa mỉm cười với cô. Trong lần xuất ngoại này, tuy gặp không ít thử thách nhưng Bích Dự đã thể hiện được năng lực của mình. Lọt vào

tốp 7 trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử, với câu hỏi: “Theo bạn người phụ nữ thành đạt là người như thế nào?”, Bích Dự đã tự tin trả lời: “Đó là một người phải đảm việc nước, giỏi việc nhà. Người phụ nữ phải vừa biết chăm sóc gia đình, lo lắng cho chồng con, nhưng cũng phải vừa giỏi giang trong công việc để đạt được những thành công nhất định trong xã hội và có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh”. Câu trả lời đó đã nhận được sự tán thưởng của hàng ngàn khán giả trong khán trường Trung tâm Hội nghị và giải trí Long Beach. Nếu có thêm một chút may mắn, có thể Bích Dự đã giành được ngôi vị cao của cuộc thi.

■ Tự hào quảng bá về Nha Trang

Sinh ra và lớn lên ở phố biển Nha Trang, tuổi thơ của danh hài Thúy Nga đã trôi qua một cách êm đềm với nhiều kỷ niệm đẹp. Dẫu sau này, để phát triển sự nghiệp của mình, chị đã rời xa quê hương, nhưng trong trái tim chị vẫn luôn dành cho Nha Trang những tình cảm thân thương, sâu lắng. Trở về nước sau cuộc thi, Thúy Nga đã dành thời gian đi thăm, tặng quà cho các em học sinh ở huyện Cam Lâm vào những ngày cận Tết. Nhận được lời đề nghị của một kênh truyền hình Mỹ về việc thực hiện chương trình truyền hình thực tế khám phá ẩm thực Việt, trong vai trò người dẫn chương trình, Thúy Nga đã có sự “thiên vị” đối với Nha Trang khi ở những tình, thành khác chị chỉ giới thiệu 1 món ăn, nhưng ở Nha Trang chị giới thiệu rất nhiều món như: bánh canh chả cá, bánh căn, hải sản Nha Trang, mâm cỗ ngày Tết của người Nha Trang... Với cách dẫn dắt câu chuyện đi dôm, hài hước, những món ngon của Nha Trang đã đến với khán giả truyền hình một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chẳng hạn, khi giới thiệu về món bánh canh chả cá, chị nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở

Nha Trang. Một trong những nét đặc trưng nơi đây là ẩm thực và đặc biệt là món bánh canh chả cá. Đây có thể xem là món ăn đã nuôi tôi khôn lớn...”. Là một nghệ sĩ danh tiếng, trong nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài, được tiếp xúc với kiều bào và bạn bè thế giới, chị không bao giờ quên giới thiệu về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Đặc biệt, trong những lần gặp gỡ với những kiều bào quê gốc Nha Trang - Khánh Hòa, khi được hỏi, chị luôn tự hào nói về những sự đổi thay, phát triển của quê hương. “Trong những chuyến đi lưu diễn nước ngoài, tôi nhận thấy người gốc Nha Trang mình ở các nước khá đông. Họ luôn hướng về quê hương, chính vì thế tôi càng phải giới thiệu nhiều về Nha Trang để chia sẻ phần nào nỗi nhớ quê”, chị tâm sự.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, tuy không có nhiều thời gian, nhưng Phùng Thị Bích Dự vẫn tranh thủ giới thiệu về Nha Trang cho các thí sinh khác. Trong những lần tiếp xúc với kiều bào, chị cũng không quên nói về những cảnh đẹp, những món ăn ngon, điều kiện khí hậu, sự hiếu khách của người dân Nha Trang. “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nói về quê hương Nha Trang cho bạn bè trong và ngoài nước. Trong tình cảm của tôi, TP. Nha Trang luôn chiếm một vị trí quan trọng. Được mang hình ảnh Nha Trang đến gần hơn với mọi người là điều tôi luôn muốn làm. Hy vọng thời gian tới, tôi sẽ làm được nhiều điều hữu ích cho thành phố Nha Trang thân yêu”, Bích Dự tâm sự.

Có thể nói, hai người đẹp của Nha Trang tham dự cuộc thi Hoa hậu phụ nhân thế giới người Việt 2012 đã thực sự tỏa sáng không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi, mà còn tỏa sáng trong lòng mọi người khi luôn mang trong mình tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương Nha Trang.

□ G.Đ